

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Sau gần 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/6/2004 và 10 năm thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Chính phủ cùng với các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh đến nay huyện Thạch Hà đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực: Giá trị sản xuất trên địa bàn huyện năm 2004 là 1.008 tỷ đồng, đến năm 2020 tăng lên 6.769 tỷ đồng, tăng 6,72 lần; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và phù hợp với xu thế phát triển của huyện theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ (năm 2020 cơ cấu các lĩnh vực cụ thể như sau: Nông nghiệp chiếm 31,41%, Công nghiệp - xây dựng chiếm 27,6%, thương mại - dịch vụ chiếm 41% trong cơ cấu kinh tế chung của huyện); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khá và luôn nằm trong top đầu về thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, đến năm 2020 đạt 517,995 tỷ đồng, bằng 139,6% Nghị quyết HĐND huyện giao. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đạt được nhiều kết quả tích cực: Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được tập trung đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại, tăng tính kết nối, ... văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chính đôn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả khá toàn diện, tăng cường niềm tin của các tầng lớp Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh một số kết quả nổi bật, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế, cụ thể: Kinh tế tuy có bước tăng trưởng qua các năm nhưng chưa xứng tầm là đô thị cửa ngõ của thành phố Hà Tĩnh; một số chỉ tiêu đạt thấp, thiếu bền vững; phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế; một số tiêu chí đô thị loại IV còn thấp; công tác quản lý vệ sinh môi trường, nhận thức của một bộ phận dân cư chưa cao; một số mặt hạn chế trong văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế chậm khắc phục.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Là huyện có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của tỉnh; phát triển năng động và bền vững; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, có khả năng chống chịu với thiên tai, dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; đảm bảo vệ sinh môi trường; tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng - kỹ thuật xã hội để nâng cao tiêu chí đô thị loại IV; bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa vùng biển; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; các tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

2. Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2030

- Giai đoạn 2021 - 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt khoảng 8 - 10%/năm. Đến năm 2030, giá trị sản xuất của huyện ước đạt 16.000 tỷ đồng tăng gần gấp 3 lần so với năm 2020 (giá so sánh năm 2010), trong đó ngành thương mại - dịch vụ chiếm khoảng 40 - 45%, công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 40 - 45%, nông nghiệp - thủy sản chiếm khoảng 10 - 15%. Thu ngân sách Nhà nước đạt 900 - 1.000 tỷ đồng/năm.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 80%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 70%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%. Đạt 28 giường bệnh/vạn dân; trên 9 bác sĩ/vạn dân. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số.

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia là 100%.

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung đạt trên 98%.

3. Tầm nhìn đến 2050

Là huyện phát triển đồng đều trên các lĩnh vực; phát triển mạnh về kinh tế biển; có hệ thống du lịch ven biển phát triển theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, có khả năng chống chịu cao với thiên tai, dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức tốt;

quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; các tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ

- Các cấp ủy đảng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, là địa bàn có chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, nhất là về kinh tế biển và quốc phòng, an ninh biển, đảo của Tổ quốc; cũng như các quan điểm, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển vùng.

- Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến thông tin về Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động của huyện, các chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế vùng, kinh tế biển với quy mô sâu rộng. Xây dựng các nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục hình thức đa dạng, phong phú, bảo đảm thiết thực và hiệu quả phù hợp với từng đối tượng.

2. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế biển

- Phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển; tập trung huy động mọi nguồn lực để kinh tế biển trở thành động lực phát triển. Đẩy mạnh thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Chủ động khuyến khích các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực về vốn, khoa học công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến để phát triển du lịch, kinh doanh các sản phẩm từ biển để nâng cao năng lực quản trị, phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh. Huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng ven biển, vùng quy hoạch các công trình, dự án trọng điểm về du lịch ven biển; sắp xếp lại dân cư ven biển gắn với nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Chú trọng công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản, đào tạo nguồn nhân lực về biển.

- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 57-KL/TU, ngày 07/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-

NQ/TU; Chương trình hành động số 26-CTr/TU, ngày 07/02/2023 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường. Tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh, đưa sản xuất công nghiệp - xây dựng trở thành ngành kinh tế quan trọng, phát triển nhanh và bền vững. Huy động các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Bắc Thạch Hà, Cụm Công nghiệp Phù Việt, Cụm Công nghiệp Tân Lâm Hương để góp phần thu hút đầu tư các doanh nghiệp về triển khai trên địa bàn huyện. Phát triển các trung tâm dịch vụ Logistics gắn với các vị trí giao thông thuận lợi (đường bộ cao tốc, Quốc lộ 1A, đường sắt cao tốc, các vị trí bao quanh thành phố nhằm tạo thành các điểm trung chuyển cho thành phố Hà Tĩnh...).

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương để tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương chấm dứt Dự án khai thác và tuyến quặng sắt Thạch Khê; đề xuất các giải pháp đảm bảo đời sống, sản xuất đối với người dân vùng chịu ảnh hưởng của dự án mỏ sắt Thạch Khê.

- Triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 16-CTr/TU, ngày 30/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cơ cấu lại và đổi mới mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới; tăng cường đầu tư cho ứng dụng khoa học - công nghệ và hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Phát triển nông nghiệp hữu cơ; mở rộng liên kết, hợp tác và hình thành các chuỗi giá trị có giá trị gia tăng cao, gắn với phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch,... Cơ cấu lại ngành khai thác thủy sản, khuyến khích phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ, gắn với đầu tư trang thiết bị hiện đại cho đội tàu khai thác xa bờ và vùng khơi, mở rộng ngư trường. Phát triển các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, kết hợp quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện gắn với đô thị hoá.

- *Cơ cấu lại các ngành dịch vụ*: Tập trung triển khai Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Phát triển hệ thống các ngành dịch vụ làm khâu đột phá, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong đó, ưu tiên phát triển mạnh các loại hình dịch vụ du lịch, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành và lĩnh vực khác. Phát huy tiềm năng, lợi thế của việc phát triển các loại hình dịch vụ ven biển, đẩy mạnh phát triển ngành du lịch theo hướng toàn diện, kết nối với các điểm du lịch trong toàn tỉnh; tạo điều

kiện cho các nhà đầu tư xây dựng các khu du lịch như: Khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa Hà Tĩnh tại các xã Thạch Văn và Thạch Trị; tiếp tục thu hút đầu tư phát triển du lịch biển tại các xã bãi ngang; thu hút đầu tư thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ, du lịch và thể thao phía Tây Nam huyện Thạch Hà,...

Triển khai các dự án khu đô thị mới với quy mô lớn theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, hình thành thị trường và phát triển dịch vụ bất động sản; dự kiến giai đoạn 2021 - 2030 loại dịch vụ này sẽ tiếp tục đóng góp đáng kể vào giá trị gia tăng của huyện. Triển khai và thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thực hiện hiệu quả Nghị quyết phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng đô thị thị trấn Thạch Hà, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, phát triển đô thị, nâng chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường.

Phát triển mạng lưới bưu chính, viễn thông, cung cấp các dịch vụ cơ bản với chất lượng tốt nhất; đầu tư đồng bộ hạ tầng viễn thông đa dịch vụ, dung lượng lớn, có độ bao phủ rộng khắp, nhất là đến các khu đô thị mới, các khu du lịch, khu công nghiệp; phục vụ tốt công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tập trung phát triển các loại hình dịch vụ giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao nhằm tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn.

3. Tập trung phát triển mạnh hệ thống đô thị, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông

- Phát triển hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại theo mô hình, tiêu chí đô thị xanh, đô thị thông minh, thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển các khu du lịch biển (các xã: Thạch Văn, Thạch Trị, Thạch Hội) có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại theo tiêu chí phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch của huyện.

- Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối vùng và liên vùng. Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 15B và Quốc lộ 8C, kết nối với các địa phương trong tỉnh đồng bộ với quy hoạch đường cao tốc, đường sắt của Trung ương nhằm thúc đẩy phát triển du lịch và vận tải hàng hóa. Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ vận tải đảm bảo phục vụ hành khách công cộng.

Trên cơ sở đó, đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông gồm cả các tuyến đường vành đai kết nối với khu công nghiệp, khu đô thị, du lịch hiện đại để tăng tính kết nối vùng, liên vùng giữa huyện Thạch Hà với các địa phương trong tỉnh.

4. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là tài nguyên biển và rừng; bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển; nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu

- Phối hợp các sở ngành của tỉnh, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, giảm thiểu rác thải nhựa tại các địa phương ven biển; thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường.

- Tranh thủ các nguồn vốn của tỉnh, Trung ương, các tổ chức phi chính phủ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai; phát triển mạng lưới quan trắc môi trường tự động. Tăng cường dự báo, đánh giá tác động để triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống thiên tai và đầu tư phát triển hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu.

5. Phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế

- Thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học và nâng cao chất lượng giáo dục; tạo chuyển biến về chất lượng trong giáo dục và đào tạo; tập trung đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với thế mạnh và định hướng phát triển các ngành kinh tế trọng điểm của huyện, coi đây là một trong những khâu đột phá cho phát triển. Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với ứng dụng và chuyển giao công nghệ có hiệu quả cho phát triển về kinh tế - xã hội.

- Triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi người có công và trợ giúp xã hội. Hoàn thiện mạng lưới y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh các tuyến, đặc biệt tuyến cơ sở xã, thị trấn.

- Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh và di sản thiên nhiên. Đầu tư, nâng cấp và đẩy mạnh xã hội hóa trong xây dựng và phát triển mạng lưới các thiết chế văn hoá cơ sở và thể dục, thể thao. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, truyền thống.

6. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh

- Từng bước xây dựng lực lượng vũ trang huyện nhà chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại; xây dựng lực lượng dân quân biển vững mạnh, có chất lượng, độ tin cậy cao, sẵn sàng phối hợp cùng các lực lượng giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển; không ngừng củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân khu vực biển; bảo đảm năng lực xử lý tốt các tình huống trên biển.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh và trật tự, an toàn xã hội; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời, không để xảy ra bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối về kết hợp giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng trong giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh; phát huy vai trò người có uy tín trong tôn giáo, ngăn chặn kịp thời hành vi lợi dụng tôn giáo làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động truyền đạo trái pháp luật, các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật, lợi dụng tôn giáo để chống phá chính quyền, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

7. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

- Triển khai kịp thời và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, tỉnh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp từ huyện đến cơ sở. Triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; chất lượng, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, đi sâu vào từng đối tượng, đa dạng các hình thức tập hợp Nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động của huyện. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ

thống chính trị, sự đồng thuận, sự tham gia tích cực của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp góp phần sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn việc học tập, quán triệt, chỉ đạo công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động của huyện.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động này.

4. Ủy ban nhân dân huyện chủ trì tham mưu tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động của huyện.

5. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động của huyện đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy, } (báo cáo)
- BCSD Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Thường trực Huyện ủy,
- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện,
- Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy,
- Các phòng, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp huyện,
- Đảng ủy, chi ủy trực thuộc,
- Lưu VT.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Nguyễn Văn Thắng